

ชีวิตของหนู

หนูเป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่เลี้ยงชีวิตตั้งแต่หนูยังเล็ก ๆ หนูจึงอาศัย

กับปู่และอา พ่อแม่เกิดดิ้น ยักเฝ้าของหนูมาตั้งแต่ วันจำวันเกิดหนูอยู่ กับเขาจนหมด

ใจแม่ที่รักพ่อแม่ที่รัก พ่อแม่ที่รักที่ตายแล้วมาหาแม่ที่รักของหนู แม่ที่รักจากเกิดดิ้น

ยักเฝ้าแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่

พ่อของดิ้น ยักเฝ้าแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่

แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่

บางตัว จะจับไปได้หมด ทำให้น้องของหนูร้ายได้ตลอดด้วย จากที่ตายได้หกละก็ได้อีก

ก็ได้อีก หกละ ก็ได้อีก หกละ ก็ได้อีก หกละ ก็ได้อีก หกละ ก็ได้อีก หกละ ก็ได้อีก

ทำให้น้องหกละตลอดแล้วได้รับความรักอีกมาก

การที่ได้รักกันด้วยแม่ที่รักจากแม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่

แต่สิ่งที่ไม่ใช่แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่ แม่ที่รักของแม่ที่รักของแม่

เด็กหญิง วิมล สอนสมุทร

ชื่อประถมนต์ศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านหนองนาทอง

\*\*\*

• หงษ์ ชื่อ อ.ณัฐ ชูติมา เกษนิพนธ์ เกิดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 กำลัง เรียนอยู่  
ปี 4 วิทยาลัยนานาชาติ โสภโศภย์ ตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ครอบครัวของหงษ์ มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน พ่อและแม่ของหงษ์ ประกอบอาชีพ  
ประมง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ที่บ้านเกิดหงษ์ พี่ชายที่หงษ์เรียกว่า พี่ชายพ่อของหงษ์  
ออกไปทะเล ประกาศว่าเกิดห้พี่ชายพ่อหงษ์ เกิดอุบัติเหตุเรือไม่รอด เพราะเกิดคลื่น พี่ชาย  
มาอย่างขี้นพ่อของหงษ์ ไปอยู่ทะเลที่ 4 และสะดวกกับเรือพ่อของหงษ์ ก็แก่มากแล้วจะออก  
ทะเลก็ขี้นกตัวอยู่เลย เรือก็เรือเล็กหาที่ลี้ภัยมากโขงของ ก็เขาช่วย พี่ชายนำของหงษ์  
ไม่เคยได้กับเลย เขามากก็ห้ของสามครั้งก็เจ็บหาย ไปเลขบ้านหงษ์ไม่ได้รับเลย ลักลิ่ง

ตอนห้ครอบครัวของหงษ์ลำบากมาก ไฟฟ้าก็ไม่ใช้ทุกครั้งที่ พ่อหงษ์ขี้นไม่ได้ ออกทะเล  
เรือขี้นข้อมไม่เสร็จ พ่อหงษ์ต้องออกไปทำงานรับจ้างวันละ 100 บาท เพื่อเอาเงินมาเลี้ยง  
ครอบครัวไปวันๆ หงษ์ไปโรงเรียน 4 คน พี่น้อง ใช้เงินหลายครั้งมาก บางครั้งก็ไม่ได้เลย

ในขณะที่ครอบครัวนี้หนีหนี้เพื่อห้ครอบครัวได้รับทราบช่วยในลี้ภัยจาก ผอ.ส.ก.อ.อ.  
(มูลนิธิ) เป็นค่าอาหารกลางวัน 10 บาท / วัน แต่หงษ์ พ่อและแม่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่ม  
ห้เลขแม่แต่ตาเดียว เพราะพ่อของหงษ์ไม่มันลักลิ่งไปยื่นเพื่อแล้ตว่า ครอบครัวได้รับทราบ  
เดือดร้อนในเหตุการณ์ห้ห้ห้

หงษ์รู้สึกดีใจมากที่ตาห้ หงษ์ได้คัดเลือกไปห้หงษ์ได้รับทุนการศึกษาในครั้งห้ หงษ์ใช้ทุนห้  
ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาให้มากที่สุด

ขอบคุณมากค่ะ



(นางสาวโสมภพ งาม)

ผู้ประสานงานโครงการ โสภโศภย์